



ประกาศโรงพยาบาลหนองม่วง

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลหนองม่วง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในการประเมินรอบ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

นางกาญจนา สุขชี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ แป้นจันทร์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางณัฐภักดิ์ นามมุงคุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางดาวรุ่ง ใจเหี้ยม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางนฤมล กิจวิวัฒนาชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนุชจรี กุระดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบงกช ฉิมธนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางผจงจิต โสทรอุดมทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางพูนสิน ทันใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางรัตติกรณ์ เพชรไทย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางลมัย จำปาติบ	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
นางสมทรง เขียวสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสมบัติ ยิ่งรักษา	โภชนากรปฏิบัติงาน
นางสรุชา สุธาทัศน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกรปณต ณะสุโห	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวกัญญ์ณพัชร ยี่จิ้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเกศรา ต่ายธานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ อุ่คงคา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจิรภรณ์ กานาค	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวชนานันท์ โกสุมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชาภรณ์ รุกพล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวทิพากร เกตุสกุล	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวนวรรตน์ กำลังหาญ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวน้ำอ้อย พ่วงกระสินธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนิตยา เจริญน่วม	เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวบงกช อุปรี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผา ดิษลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ จิงจำรูญรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวปานลลิต อมรเทพรักษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวปิ่นสุดา สุวรรณฤทธิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวพรศิริ แชนพิกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ตะวัน จันทร์สีดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นางสาวเมทีนี เสนะเปรม	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวระวีวรรณ เรืองบุรพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ฤทธิอุดม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรุ่งนภา สุขจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาววรรรณ ปิ่นทอง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ ดาวเรือง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาววาสนา ถมจั้งหรีด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววิภาดา เวียงนิล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาววินัส สร้อยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวศิริญา มงคลเฉลิม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุภลักษณ์ พุ่มสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุรียัก วชิรพุดคุณ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นางสาวหทัยกานต์ ห้องกระจก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ อยู่ซัซซ็อน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอัญมณี นามมนตรี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสิริตา กาสา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสิริยากร ยืนยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุชาดา กรอบมุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพรรณษา พัดน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภาพร ไชยตะมาตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุมาลี ต้นประสิทธิ์	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสุนิษฐ์ มณีฉาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุภาพร ไชยตะมาตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุมาลี ต้นประสิทธิ์	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสุรินทร์ มณีฉาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุรีย์พร ประจงเก็บ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุวิมล นุชมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอารตี คำสัตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายทิวัดต์ ใจหลัก	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นายธนกร สงชกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นายธนากร แสนเตปิน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นายพร้อมรบ นิลกำแหง	ทันตแพทย์ชำนาญการ
นายรัฐศรีณย์ โอฬารเพชรสกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศตายุ วรรณพริ้ง	เภสัชกรปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรี ศุภากร วรกิติ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง